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รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 7/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566  

ณ ห้องประชุม  ช้ัน 1 เทศบาลต าบลสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.นายอนุชา  อินทศร    หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 2.นางสาวนภาวรรณ  กานติ์ สุทธิกุล คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 3.พ.ต.อ.จุมพฎ  มณัยาภา (แทน) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

  4.ส.อ.กานต ์ สนธ์ิชยั (แทน)นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 5.นายวราห์  เขินประติยทุธ (แทน)หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  
 6.อาจารย ์ดร.สราวุธ  อิศรานุวฒัน์ (แทน) อธิการบดีมหาวทยาลยัราชนครินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 7.นางสาวนฤมล  คงทน (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีป่รึกษากิตติมศกัด์ิ 
 8.นางลาวลัณย ์   อมรรัตน์  (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 9.นายวนัชนะ  หร่ายเจริญ   (แทน) หวัหนา้ สนง.ป้องกนัและบรรเทาสารณภยั จ.ฉช ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

10.นางสาวมทันา  ภูจอมแกว้ (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จ.ฉช  ทีป่รึกษากิตติมศกัด์ิ 
11.นายกิตติธร  เรืองแกว้    (แทน) ผอ.สนง.พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12.นายกฤษณ์  เจริญธรรม (แทน) พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ.ฉช ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13.นายภาสวฒัน์  บุญจนัทร์ (แทน) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพทุธโสธร  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
14.วา่ที่ ร.ต. หญิงศรีสุดา  นวลมุกสิก  (แทน) ประธานสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 15.นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์        ที่ปรึกษา 
 16.นางวรนิต  กตญาณ       ที่ปรึกษา 
 17.ดร.จิตรกร เผด็จศึก        ประธาน  
 18.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร      รองประธาน 

19.นายมนสั ตัน๊งาม       รองประธาน 
20.นายอาทร ผดุงเจริญ         รองประธาน 
21.นายยทุธนา มาตเจือ       รองประธาน 
22.นางสาวนาฏฤดี  จิตรังสรรค ์      รองประธาน 
23.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร     รองประธาน 
24.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       เลขาธิการ 
25.นายประสิทธ์ิ  ลาภพทิกัษม์งคล     กรรมการ 
26.นายธนเดช    จดัพทิยานุภาพ      กรรมการ 
27.นายบุญสืบ  ชยัสายณั       กรรมการ 
28.นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร      ประธาน YEC /กรรมการ 
29.นายเมธี  บุญแยม้       กรรมการ YEC   
30.นางสาวดวงสมร  แกว้ประทุม (แทน) นายทวทีรัพย ์ โชคเกิดสกุล กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมัฤทธ์ิ  ล ้าเลิศ       สมาชิก 
2.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์      สมาชิก 
3.นายอชัชพล  ดุสิตานนท ์      กรรมการบริหารบา้นก่ิงพลู 
4.นายนิรัน  พลศกัด์ิ        กลุ่มเกษตรแปลงรวม 
5.นางประทุม  พนากูล       กลุ่มเกษตรแปลงรวม 
6.นายถวลั  บวัตนั       ประธานแพะวสิาหกิจชุมชน บา้นหนองกระทิง 
7.นายเวียน            ประธานกลุ่มผูป้ลูกผกั 
8.นายอารีรัตน์  ค  าแกว้        กรรมการกลุ่มผูป้ลูกผกั 
9.นายสุชาติ  จิรมย ์       กรรมการกลุ่มผูป้ลูกผกั 
10.นางค ามี  เสนาฤทธ์ิ       กรรมการกลุ่มผูป้ลูกผกั 
11.นายชม  สถาปัต       หน่วยงานผูพ้ทิกัษป่์า 

 12.นายนฤมพล อยูส่บาย        รองนายก อบต.ลาดกระทิง 
 13.นายบณัฑิต  อินเจริญ         ผอ.กองช่าง 
 14.นางสาววาสนา         นกัวเิคราะห์การคลงั 
 15.นางศีราณี  ธนกิตติอนนัต ์      ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยนายาว 
 16.นางสาววาสนา  มาลยั        เจา้พนกังานประปาช านาญ 
 17.นายกิตติศกัด์ิ  ภคัภาคิน        คลองสียดั 

18.จอ.สุนทร  กล่ินไช         รองปลดั อบต.ท่ากระดาน 
21.นายใจยิง่  งามข า         รองนายก อบต.ทุ่งพระยา 

 19.นายวทิยา  รักทอง       หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรอบต.ท่ากระดาน 
20.นายกิตติบวร  สม้เจริญ      ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.คูย้ายหมี   

เปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

- กจิกรรมหอการค้าภาคอ่ืนๆ  
21 ธนัวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 7/2566 (สญัจร) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลต าบลสนามชยัเขต อ าเภอสนามชยั
เขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย คร้ังที่ 10/2566 
ณ หอ้งประชุมมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
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- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
21 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 น. นางนาฏฤดี  จิตรังสรรค์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน

โครงการเพิม่ทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 ธนัวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข ที่ปรึกษา ประชุมเตรียมจดัการแข่งขนักีฬาจตุรมิตร
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 “ศรีโสธรเกมส์” ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 ธนัวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติั จังหวดัฉะเชิงเทรา (ค.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังที่ 14/2566 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

25 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดและ
ปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว ์หรือส่ิงของประจ าจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 12/2566 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2566 เวลา 8:30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการดา้น
การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงาน   อุตสาหกรรมจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายมงคล ด ารงสุทธิพงศ์ กรรมการ ประชุมคณะกรรมการจดังานฉลองวนัเด็ก
แห่งชาติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทาง
บก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังที่ 2/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ธนัวาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพื้นที่ส ารวจเกษตรกรผูป้ลูกพืช
สมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จุดที่ 1 วสช.บา้นเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว  
จุดที่ 2 วสช.กลุ่มผูป้ลูกและแปรรูปพืชผกัสมุนไพร ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา จุดที่3 กลุ่มวิสาหกิจเกษตร
ผสมผสานบา้นหนองกระพอ้ ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
 26 ธนัวาคม 2566 เวลา 15.00 น.-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นายจอม
พงษ ์ชูทบัทิม และนายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
คร้ังที่ 6/2566 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 ธนัวาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.นางสาวอภินันทน์าภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร  รองประธาน ร่วมลงพื้นที่ส ารวจ
เกษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จุดที่ 4 แปลงสาธิตสถานีพฒันาที่ดินบา้นนางาม ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชยัเขต จุดที่ 5 แปลงสาธิตสถานีพฒันาที่ดินบา้นหนองเรือ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 
จุดที่ 6 วสก.กลุ่มสมุนไพรบา้นหนองเรือ หมู่ที่ 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จุดที่ 7 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสมุนไพรป่าชุมชน
บา้นร่มโพธ์ิทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ 
 27 ธนัวาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซกัซอ้มความเขา้ใจ
ในการด าเนินโครงการ บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการด าเนินการวา่ดว้ยการขบัเคล่ือนแผนงานเพือ่เตรียมความพร้อมดา้น
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การเป็น Net Zero ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา การศึกษาความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ
ก าลงัคนส าหรับทุกภาคส่วน และการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อจดั Zoning รองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภาคีความร่วมมือมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมเจา้เสวย อาคารราช
นครินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
 27 ธนัวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะท างานพฒันาพื้นที่บริเวณหนา้วดัโสธรว
รารามวรวหิาร ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 27 ธนัวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการค่าจา้ง
ศึกษาการจดัท า Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจงัหวดัภาคกลางและภาคใตเ้ช่ือมโยงกบัพื้นที่ระเบียง
เศรษบกิจพเิศษภาคใตก้รอบ GMS เพือ่สนับสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวกรุงเทพ คร้ังที่ 2/2566 ณ ห้อง
ประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สนข. ผา่นระบบการประชุม Zoom 

1 มกราคม พ.ศ 2567 เวลา 7:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมท าบุญ
ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้เน่ืองในวนัขึ้นปีใหม่พุทธศกัราช 2567 ณ บริเวณศาลาจตุัรมุขสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มกราคม พ.ศ.2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร 
ประธานYEC สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและ สมาชิกYEC ฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมสวสัดีปีใหม่ 2567 ยงัสถานที่ 1. 
เวลา 8.00 น.นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา // 2. เวลา 
8.30 น.นายชลธียงัตรง ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา // 3. เวลา 9.00 น. นายก าพล  สิริ
รัตตนนท์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา // 4. เวลา 9.30 น. สรรพากรจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา // 5. เวลา 10.00 น.ผบ.พล.ร 11 // 6. เวลา 11.00 น อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา // 7. เวลา 11.30 น พาณิชย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 มกราคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน
YEC สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและ สมาชิกYEC ฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมสวสัดีปีใหม่ 2567 เวลา 09.00 น.ผบ.ช. 
พนั 2 รอ.ณ กองพนัทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ // เวลา 10.00 น. นายกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา // เวลา 10.30 น. นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา // เวลา 11.00 น. ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุน
พฒันาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2567         
ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการ
ด าเนินการ ว่าดว้ยการขบัเคล่ือนแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การเป็น Net Zero 
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา และการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพก าลงัคนส าหรับทุกภาคส่วน และการใชป้ระโยชน์
พื้นที่เพื่อจดั Zoning รองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภาคีความร่วมมือ 
และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง     
จ.ฉะเชิงเทรา 
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9 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมคณะท างานบูรณาการอนุรักษช์า้งป่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดา้นอ านวยการ คร้ังที่1/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มกราคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวขอ้การ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ: แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบติัโดยอดีตปลดักระทรวงมหาดไทย (นายวชิยัศรีขวญั) ตาม
โครงการประชุมขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่ โดยใชก้ลไกการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 25567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Cis Webex Meetings 
หรือ Facebook page: ลพบุรีบา้นเรา ourhomeourlopburi หรือ www.facebook.com/ourhomeourlopburi 

10 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะท างาน ประชุมคณะท างานการด าเนิน
โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้ าจงัหวดั
ฉะเชิงเทราคร้ังที่ 1/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มกราคม 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกราบสกัการะเน่ืองในโอกาส
วนัขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2567 โดยเวลา 8.30 น. เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา และเจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร ณ ศาลาการ
เปรียญชั้นล่าง และ เวลา 09.30 น.เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทราธรรมยตุ (เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม) ณ ส านกัเจา้อาวาส ชายน ้ า 

11 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเชิญประชุมคณะท างานด าเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมนนทรีชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2567 เวลา 7:00 - 9:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC ร่วม
ประชุมสภากาแฟประจ าปีงบประมาณ 2567 คร้ังที่ 3 ประจ าเดือนมกราคม 2567 ณ โดมส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น - 12:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือการน าสินคา้เกษตรและ
ผลิตภณัฑชุ์มชนจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ณ หอ้งประชุมเจา้เสวย อาคารราชนครินทร์ชั้น 4 มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ต  าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมออกบูธเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2567 ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

15 มกราคม 2567 เวลา 9:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC นายณฐฤทธ์ 
หนุนพระเดช รองประธาน YEC นางสาวชนากานต ์สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) คร้ังที่ 2/2567 
ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพกิารประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

http://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
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วนัพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08:30 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมฟังการประชุมสมัมนารับฟัง
ความคิดเห็นคร้ังที่ 3 โครงการศึกษาก าหนดอตัราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเขา้ และหลกัเกณฑก์ารขึ้นอตัราค่าโดยสารขนส่ง
มวลชนระบบราง ณ หอ้งพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด ์พญาไท กรุงเทพมหานคร ผา่น (Zoom Cloud Meeting) 

17 มกราคม 2567 เวลา 10:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการพฒันาฟ้ืนฟูและ
แก้ไขปัญหาแหล่งน ้ าของจังหวดัฉะเชิงเทราในพื้นที่อ  าเภอเมืองฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทราชั้น 2 

17 มกราคม 2567 เวลา 14:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน นายอาทร เสริมศกัด์ิ
ศศิธร ประธานYEC และสมาชิก YEC ร่วมให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวการจดังาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ  Coffee & 
friends" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ ห้องโชคอนันต ์ชั้น 2 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 มกราคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมคณะท างานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธี
ประกาศความร่วมมือในโครงการอบรมเชิงปฏิบติัหลกัสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ จิมม่ี 
ฟาร์ม สวนเกษตรผสมผสานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.กอ้นแกว้ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

20 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม นางบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษา และ 
นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมประกาศความร่วมมือการขบัเคล่ือนการท่องเที่ยวคุณภาพสูงดว้ย Happy Model 
ภายใตแ้ผนงานเตรียมความพร้อมดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่การเป็น Net Zero คศ.2050 ณ หอ้งเจา้พระยา ชั้น 
3 อาคารบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

22 มกราคม 2561 เวลา 9:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจงัหวดัและหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังที่ 1/2567 ประจ าเดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สาขาสมาคมสภา
ผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า  ตามรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 6/2566 เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  (ที่แนบ) 

 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
วาระที 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 การจัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2023 (คร้ังที่ 2) 
นายยุทธนา มาตเจือ (ประธานโครงการ Zero Co2) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม “ZERO CO2 

CHACHOENGSAO RUN 2023 คร้ังที่ 2 ก าหนดจดังาน 23-24 ธนัวาคม 2566 ธันวาคม 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป้าหมาย 2,000 คน  ตอนน้ีสมคัรในไทยรัน ประมาณ 1,000 กว่าคน ตามบริษทั
ต่างๆ ที่ออกไปประชาสัมพนัธ์ ประมาณ 400 กว่าคน รวม ยอดน่าจะได้ ประมาณ 1,500 บาท  คงตอ้งหายอดเพิ่ม ให้ไดต้าม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้ก าหนดวิ่งแข่งขนั  วนัที่ 24 ธนัวาคม 2566  จุดปล่อยตวั : ณ ลานกิจกรรม สวนเฉลิมพระเกียรติฯ วดัโสธรวรา
ราม วรวิหาร ,แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา วนัเวลารับเส้ือและBib ( Racekit Pack )    EXPO Day   วนัเสาร์ที่ 23 ธนัวาคม 2566    เวลา 
10.30 น. - 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมจุดปล่อยตวั สวนเฉลิมพระเกียรติ วดัโสธรวราราม วรวหิาร แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา ช่วงน้ีตาม
เร่ืองขอรับการสนบัสนุนการจดักิจกรรม เพือ่จะไดท้ราบถึงรายรับที่จะมาใชใ้นการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี เร่ืองผูส้นบัสนุน เป็น
สปอนเซอร์ เส้ือ เหรียญ บิบ ถว้ยรางวลั ตอนน้ีไดมี้การส่งหนงัสือเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ และมีบางส่วนตอบรับ
และสนบัสนุน เป็นนักวิ่ง ตอนน้ีผูส้นบัสนุน เร่ืองเส้ือ มีผูส้นับสนุนแลว้ กระเป๋า มีผูส้นับสนุนแลว้ น ้ าด่ืม มีผูส้นบัสนุนแลว้ 
ร้านอาหาร มีบางส่วนสนับสนุนมา ส่วนเร่ืองเหรียญ และถว้ยรางวลั รอการตอบรับว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่ ณ ตอนน้ีมีเงิน
สนบัสนุน ททท. 150,000 บาท จากปีที่แลว้ 100,000 บาท ในปี 2568  ที่ทาง ททท. ตั้งโครงการไวใ้ห้ ในส่วนของโครงการวิ่ง 
ผูท้ี่ใหก้ารสนบัสนุน จะมีการขึ้นป้ายโลโก ้บริษทั ภายในงาน ความคืบหนา้ของโครงการมีเท่าน้ี   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 โครงการจัดตลาดชุมชนเมือง “เกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า คาดว่าการจดัตลาดชุมชนเมือง “เกษตรปลอดภยัสูง จงัหวดัฉะเชิงเทราจะ

จดัตั้งในพื้นที่ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรงศาลาไทย ตอนน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการตั้งเตน็ท ์เร่ืองที่จอดรถ ทางหอการคา้เลย
จะขอพื้นที่ของทางทหาร เพื่อท าเป็น “โครงการตลาดชุมชนเมืองเกษตรปลอดภยัสูง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทางภาครัฐ
ส่งเสริม หรือที่ทางหอการค้าเขา้ไปส่งเสริม สินคา้ยงัไม่มีตลาดจ าหน่าย โดยจะขอพื้นที่ตรงสนามยิงปืน ช.พนั2 โดย
ก าหนดใหมี้การขาย วนัเวน้วนั จนัทร์ พธุ ศุกร์  และ มีช่วงเชา้ และช่วงเยน็ โดยแบ่งสินคา้คนล่ะประเภท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3 การด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน  
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนหอการคา้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ บริษทั เอนด์เลส อีโค่ จ  ากดั โดยมีสาระส าคญัของความร่วมมือ 
ดงัต่อไปน้ี จากการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและวฒันธรรมส่งผลท าให้สาธารณรัฐ ประชาชนจีนมีบทบาท
ทั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละต่อภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ในดา้นภาษาจีนองคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัให้ภาษาจีนกลางเป็นหน่ึง
ในหา้ภาษาหลกัที่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารขององคก์ารสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่ไดรั้บความสนใจจากผูเ้รียนภาษาในหลาย
ประเทศทัว่โลก ที่ผ่านมาประเทศจีนสามารถพฒันาเทคโนโลยีของประเทศได้อย่างรวดเร็ว สามารถเป็นฐานการผลิตด้าน
เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่รองรับการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพอย่างมาก 
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ของประเทศจีน ก าลงัจะกา้วกระโดดล ้าหนา้ในเศรษฐกิจโลก ดงันั้นการไดมี้โอกาสไปศึกษายงัประเทศจีน จึง
ถือเป็นโอกาสอนัดีที่จะไดเ้รียนรู้แนวทางการพฒันา เทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ และในอนาคตจะไดมี้โอกาสน ามาปรับใช้
ในการท างาน หรือการท าธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การติดต่อท าธุรกิจคา้ขาย หรือการร่วมทุนกบันกัธุรกิจชาว
จีนแผ่นดินใหญ่ไดใ้นอนาคต โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บริษทั เอนด์เลส อีโค่ จ  ากดั ได้ร่วมกนัส่งเสริมให้
นกัศึกษาไทย ที่มีความรู้ดา้นภาษาจีน ไดมี้โอกาสเดินทางไปศึกษาต่อยงัประเทศจีน ในสาขาวิชาต่างๆ โดยจะประสาน ใน
การคดัเลือกนักเรียนไทย เพือ่สนบัสนุนมอบทุนการศึกษาใหน้ักเรียนที่มีความรู้ดา้นภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
สงักดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา เดินทางไปศึกษาต่อยงัประเทศจีน โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือดงัน้ี 

ดร.นาฏฤดี  จิตรังสรรค์ (รองประธาน) กล่าวว่าแนวทางการด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ                  
ณ ประเทศจีน บริษทั เอนดเ์ลส อีโค่ จ  ากดั ยนิดีให้การสนบัสนุนโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน โดยจะเป็นผู ้
ประสานความร่วมมือกบักบัประเทศจีน โดยศูนยส่์งเสริมมิตรภาพ เศรษฐกิจการคา้และวฒันธรรมไทย- จีน (สมทจ.) ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
จากสถาบนั วิศวกรรมการผลิตชั้นสูง มหาวิทยาลัย HEFEI UNIVERSITY institute of advanced manufacturing engineering 
โดย เสนอโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความรู้ภาษาจีน ระดบัมปลาย   สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนสาขาที่
เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน ในระดบัปริญญาตรี โดยมีสาขาน าเสนอต่อไปน้ี  

 1) การออกแบบเคร่ืองกลการผลิตและระบบอตัโนมตัิ  4) วศิวกรรม การผลิตอจัฉริยะ  
2) วศิวกรรม สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์    5) วศิวกรรม ยานยนต ์ 
3) วศิวกรรม การส่ือสาร      6) อ่ืน  ๆเช่น : คอมพวิเตอร์การท่องเที่ยว ภาษา วฒันธรรม เป็นตน้ 
ที่มาและหลกัเกณฑก์ารรับทุนโดยสรุปมีดงัน้ี : 
 Hefei University:  เป็นมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรี กลุ่มแรกในประเทศจีน โดยมุ่งเน้น การศึกษาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และการจดัการ  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็น " ฐานสาธิตความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-เยอรมนี " ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
มหาวิทยาลยัน าร่องกลุ่มแรกส าหรับ "โครงการฝึกอบรมผูมี้ความสามารถพิเศษระดบัอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญที่ให้บริการความตอ้งการ
พิเศษของชาติ" ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยกลุ่มแรก จ านวน 61 แห่งที่ด  าเนินการ  " วิศวกรดีเด่น โครงการการศึกษาและการ
ฝึกอบรม" และคณะวิชาและมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรี ที่เน้นระดบัชาติที่เช่ียวชาญ ประธานของคณะกรรมการ, ประธานของ
พนัธมิตร มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีประยุกต์ในเขตสามเหล่ียมปากแม่น ้ าแยงซี, ประธานถาวรของมณฑลอานฮุยประยุกต์ 
Undergraduate University Alliance และหน่วยงานสถาปนามหาวิทยาลยัระดบัสูง ที่เนน้การใชง้านในทอ้งถ่ินในมณฑลอานฮุย 
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 สาขาวิชาที่ เปิดสอน: ตามความตอ้งการของโรงเรียนในประเทศไทย  สามารถสมัครเรียนสาขาวิชาเอกศิลปศาสตร์: 
ภาษาจีน การจดัการการท่องเที่ยว การศึกษา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอ่ืนๆ  นักเรียน ครูมธัยมตน้ และผูป้กครองสามารถแนะน า
วชิาเอกได ้และผูรั้บผดิชอบชาวจีนสามารถประเมินและประสานงานได ้

 การให้ทุนการศึกษา: ผูรั้บผิดชอบชาวจีนจะประสานงานการสมคัรทุนเพื่อรับทุนการศึกษา ประมาณ 120,000-150,000 
บาท ต่อปี รวม 4 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานของนักเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พกั และค่าครองชีพ  ระยะเวลาการแจก
ทุนการศึกษา: ประมาณเดือนมีนาคม 2567 

 (หมายเหตุ: หลงัจากสมคัรเสร็จแลว้ นักศึกษาควรเตรียมตัว๋เคร่ืองบินมาเอง ค่าเล่าเรียนและค่าที่พกัส าหรับภาคการศึกษา
แรก จะเรียกเก็บกบัทางมหาวิทยาลยัโดยผูรั้บผิดชอบชาวจีน จะจ่ายใหห้ลงัจากแจกจ่ายทุนการศึกษา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ยนิดีใหก้ารสนบัสนุนโครงการ 
ทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน โดย จะใหค้วามร่วมมือในการประสานกบัโรงเรียน เพื่อการคดัเลือกนักเรียน  ที่
มีความรู้ภาษาจีน ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่เรียนสาขาที่เหมาะสมกบัความสามารถและความ
สนใจของนกัเรียน ในระดบัปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลยั HEFEI UNIVERSITY  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที 4 เร่ืองหารือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต 
4.1 การส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรกรรมในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต 
- การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ คุณภาพสูง เชิญกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่อยากแนะน า เกษตรกรรมในพื้นที่อ  าเภอสนามชยัเขต 

ใหป้ลูกทุเรียน เพราะทุเรียน เป็นพชืเศรษฐกิจมูลค่าสูง พื้นที่อ  าเภอท่าตะเกียบมีพื้นประมาณ 3,000 กวา่ไร่ ถา้น ามาปลูกทุเรียน จะได้
มูลค่ามหาศาล และตอ้งมีการแปรรูป มีการพฒันาต่อยอดใหผ้ลผลิตมีมูลค่าที่สูงขึ้น การส่วนเสริมการเล้ียงกุง้กา้มกามขนาดใหญ่ใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้ก าลังด าเนินการอยู่ เพื่อส่งเสริมการเล้ียงกุง้กา้มกามขนาดใหญ่ในพื้นที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อการ
ส่งออก จะท าใหเ้ศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทราดีขึ้นและการส่งเสริมการเล้ียงปลากะพงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่น ามาแปรรูปใน
การท าอาหาร และการส่งออก จะท าใหเ้ป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเล้ียงปลากะพงและท าใหเ้ศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทราดีขึ้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
- การส่งเสริมการแปรรูป 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการเมืองเกษตรแปรรูปของจงัหวดัฉะเชิงเทรา   การแปร 

รูปเส้นก๋วยเต๋ียวจากกลว้ยน ้ าวา้ การแปลรูปผลไมเ้ป็นไวร์ผลไม ้ เราจะท าแปรรูปกลว้ยน ้ าวา้ท  าเป็นเสน้ก๋วยเต๋ียว ลองชิมแลว้อร่อย
มาก มีทั้งไวน์เมล่อน สาโท ขายใหใ้นราคาที่ถูกไม่แพงแลว้ก็สามารถเอาไปท าก าไรไดทุ้กคน แลว้จะมีการวางขายต่อไปทั้งจงัหวดั
เร่ืองของนิคมแปรรูปสินคา้เกษตรตอนน้ีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ขยายกวา้งเกือบถึงสนามชยัเขตแลว้ เพราะฉะนั้น
แลว้แต่พื้นที่น่าจะมีการท าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร ไดท้  าของบประมาณท าโรงเชือดววัไปแลว้ 1 ที่ ต่อไปก็จะมี
แกะแลว้ก็จะมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆตามมาเร่ือยๆ โครงการต่าง  ๆอาจจะชา้นิดหน่ึง เพราะวา่เราท าโครงการเยอะมาก แต่โครงการต่างๆนั้น 
เป็นตน้แบบ ใหส่้วนราชการนั้นไดน้ าไปปฏิบติัและสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไดจ้ริง หอการคา้ไดมี้การผลกัดนัการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการส่งเสริมศูนยรั์บรองคุณภาพสินคา้เกษตรแปรรูป ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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- การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นองคก์รเอกชน ที่

อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรคนในพื้นที่อ  าเภอสนามชัยที่มีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองภยัแล้งใครมีปัญหาอะไร น ามาเสนอในที่
ประชุมวนัน้ีได ้จะไดช่้วยกนัแกปั้ญหาให้กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกัน วนัน่ีทางหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
หอการคา้ ไดม้าจดัประชุมที่อ  าเภอสนามชยั  ทางเราอยากจะมาฟัง ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได ้น าปัญหาต่างๆไป
เสนอในการประชุมกับผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผมเป็นประธานหอกลุ่มภาคตะวนัออก ส่ิงที่อยากจะท าคือการช่วย
แกปั้ญหาเร่ืองน ้ าและความยากจนของประชาชน ถา้เรามีน ้ าใชท้ี่เพยีงพอ เราก็จะปลูกพืชผกั ขายได ้ชาวบา้นก็จะมีรายได ้มี
อาชีพ เราจะมาช่วยกนัส่งเสริมการท าเกษตรแบบยัง่ยนื การจดัประชุมสัญจรในคร้ังน้ีเราอยากจะมาช่วยแกไ้ขปัญหาให้ชาวบา้น
อ าเภอสนามชยัในเร่ืองปัญหาเร่ืองน ้ าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาเร่ืองน ้ าขาดแคลน ให้ทาง อบต. หรือทางก านันผูใ้หญ่บา้น เขียน
โครงการ มาน าเสนอกบัทางจงัหวดัและทางหอการคา้จะช่วยผลกัดนัใหอี้กแรง 

นายอนุชา  อินทศร (หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าววา่การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะ
เวลานานแลว้ ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าเร่ืองยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ การปลูกพืช การแปรรูปสินคา้เกษตร ทุก
อยา่งตอ้งใชง้บประมาณ การบริหารงานของจงัหวดั ทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามแบบแผนของงบประมาณที่วางไวใ้นแต่ละปี
บริหาร งบกลุ่มจงัหวดั 500 ลา้น งบเร่งด่วน 100 ลา้น การท าโครงการและของบประมาณต่างๆ ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน เขียน
โครงการเสนอผา่นทางองคก์ารบริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน และผ่านทางอ าเภอ ทางอ าเภอน าเสนอมาที่จงัหวดั จงัหวดัจะเป็นผู ้
พจิารณาเร่ืองงบประมาณแต่ละโครงการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

- โครงการส่งน ้าโดยระบบท่อ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติส่งผล

กระทบโดยตรงต่อภาค เศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ปศุสตัว ์ป่าไม ้การประมง และเศรษฐกิจทัว่ไป เช่น 
การ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนส่ง ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน ้ า 
การเกิดโรคในสัตว ์คุณภาพน ้ า และน ้ าในดินเปล่ียนแปลง มีไฟป่าเพิ่มขึ้นในหลายจงัหวดั ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ และ
ผลกระทบดา้นสงัคม เช่น สุขภาพอนามยั ความขดัแยง้ในการจดัการน ้ าและ คุณภาพชีวติที่ลดลง เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทย
ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้โดยตรงคือ ชาวนาและเกษตรกรที่เคยเพาะปลูกพชื ฤดูแลง้ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอท่าตะเกียบมี
ตน้ก าเนิดน ้ าแม่น ้ าบางปะกงเราควรจะแกไ้ขปัญหาได ้เรามีอ่างเก็บน ้ ามีเขื่อน มีการส่งท่อระบบท่อล าประปา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น 
EEC  เป็น Smart city เรามีงบประมาณในการจดัการโครงการต่าง เๆพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ท าเกษตรกรรม แต่ตอ้งมีการเขียนโครงการเพื่อ
ท าเร่ืองของงบประมาณของจงัหวดัอยากจะเสนอทางเทศบาลให้ของบการสนับสนุนท่อน ้ า(HDPE) จาก อบจ.เพื่อส่งน ้ าให้แก่
เกษตรกรที่ประสบภยัแลง้ โดยที่ อบจ.ให้การสนบัสนุนท่ออยา่งเดียว ส่วนการด าเนินการเช่ือมท่อและการวางท่อ ใหเ้ทศบาล
เป็นผูด้  าเนินการ เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณเพือ่เป็นค่าด าเนินการวางท่อน ้ า เช่น ค่าเช่ือมท่อ ค่าขดุดิน ฝังกลบท่อ ฯลฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 การส่งเสริมพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต 
- การส่งเสริมการเลีย้งแพะ-แกะ “โครงการเมืองแพะ-แกะ พันธ์ุด”ี  
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นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเล้ียงแพะแกะเน้ือ ส่งเสริมอาชีพและรายได ้ในพื้นที่
โครงการพชัรสุธาคชานุรักษ ์ เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุลระหว่างคนกบัชา้งป่าในพื้นที่ที่ไดรั้บผลกระทบจากชา้งป่าจากการ
ส ารวจความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นที่พบว่ามีความสนใจการเล้ียงแพะแกะเน้ือ  เน่ืองจากมีความตอ้งการทางการตลาดที่
ชดัเจนโดยด าเนินการในพื้นที่โครงการภทัรสุธาคาชานุรักษพ์ื้นที่ น าร่องหมู่ที่ 20 บา้นหนองกระทิง อ าเภอสนามชยัเขต  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา   เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริมดา้นการเกษตรสามารถสร้างรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงให้กบัเกษตรกรที่ไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัชา้งป่า โครงการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายใตโ้ครงการน้ี ใชว้งเงินงบประมาณ  85,000 บาท (แปดหม่ืนห้า
พนับาทถว้น) โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราของบประมาณมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อ
ด าเนินงานโครงการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 การส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเทีย่วในพื้นทีอ่ าเภอสนามชัยเขต 
- โครงการ ป่านันทนาการระบบสกายวอล์ค 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการที่จะแกปั้ญหาระหวา่ง คน กบัชา้งป่า ในเขตพื้นที่อ  าเภอสนาม

ชยัเขต ซ่ึงมีปัญหาชา้งเขา้ท าลายพืชไร่ของเกษตรกรอยูเ่ป็นประจ า ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สร้างความ
เดือนร้อนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนที่ท  ามาหากินและพกัอาศยัในพื้นที่มานานนบั และพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ไดเ้ขา้ไปส ารวจพื้นที่กบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ประสานกบักรม
ป่าไม ้และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส ารวจพื้นที่ เพือ่ผลกัดนัโครงการต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอโครงการ ต่างๆ เขา้สู่ กกร. เพือ่น าเสนอสู่ 

กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เร่ืองที่เสนอมีดงัน้ี  
เร่ืองเพ่ือติดตาม 
-โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอร์ค 
-การปรับปรุงไฟทางแสงสวา่งตามถนน ทช.-ทล. 
-การเฝ้าระวงัน ้ าเสียจากครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
-การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
-การส่งเสริมการเดินทางดว้ยรถไฟ 
-มาตรการกูภ้ยัผูป้ระสบอุบติัเหตุจากรถไฟฟ้า (EV) 
-แนวทางการพฒันาพื้นที่บริเวณหนา้วดัโสธรวรารามวรวหิาร ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการจราจร  
  ความปลอดภยั และระบบสาธารณูปโภค 
-การจดัจราจรวนัเวยร์อบโรงพยาบาลพทุธโสธรเพือ่ความสะดวกในการสญัจรและลดการเกิดอุบติัเหตุ 
-การระดมความตอ้งการจดัผงัเมืองรวมฉะเชิงเทรา เพือ่การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero Landfill 
-การจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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เร่ืองเสนอใหม่ 
-แนวทางการป้องกนัการกระโดดสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ขา้มแม่น ้ าบางปะกง เพือ่ป้องกนัการสูญเสียชีวติ 
  ของประชาชน 
-มาตรการท าท่อระบายน ้ าดี-น ้ าเสีย ของหมู่บา้นจดัสรร 
-การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว 
-การจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-พจิารณาปรับเปรียบสถาปัตยกรรมบริเวณแยกวงเวยีนหนา้วดัโสธรวรารามวรวหิาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 
วาระที่ 6 เร่ืองแจ้งเพ่ือพิจารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร (ประธาน YEC) กล่าวว่าขอแจง้ที่ประชุมเร่ือง การจดักิจกรรม ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
YEC ในเดือน มกราคม 2566 มี 2  กิจกรรม 1. กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทราร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส านักงานฉะเชิงเทรา ร่วมกันจดักิจกรรม YEC  EV Camping 2024 (กิจกรรมน าร่อง) ระหว่างวนัที่ 10-11 
มกราคม 2567 ณ ริมอ่างเก็บน ้ าคลองสียดั อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตระหนกัถึง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มผ่านการท่องเที่ยววิถีรักโลกแบบ Low Carbon โดยการน ารถไฟฟ้า EV มาใชเ้ป็นพาหนะเดินทางตลอด
เสน้ทางการท่องเที่ยวแทนการใชน้ ้ ามนั เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวปัจจุบนัน าไปสู่สงัคมการท่องเที่ยวคาร์บอนต ่าในอนาคต อีก
ทั้งการจดักิจกรรมคร้ังน้ีเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับส าหรับผูท้ี่
สนใจและช่ืนชอบกิจกรรม Camping ที่จะสร้างประสบการณ์ดา้นการท่องเที่ยวใหม่ๆใหเ้กิดขึ้นภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2.กิจกรรม การจดังาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & friends" ภายใตโ้ครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือน
แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ระหวา่งวนัที่ 2-4 ธนัวาคม 2566 เวลา 10.00 -20.00 น.ณ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ต  าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมน้ี กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมจดังานดว้ย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ   
 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบคุณ นายกเทศมนตรีอ าเภอสนามชยัเขต ที่ใหใ้ชส้ถานที่หอ้งประชุมและ
ทีมงาน ที่ช่วยดูแลเร่ืองอาหารวา่ง และการจดัสถานที่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และขอเชิญชวนผูท้ี่สนใจ อยากสมคัรสมาชิก
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ติดต่อทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร 089-8316933 092-2607553  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนสมาชิกหอการคา้ฯ ประชาสมัพนัธ์
ใหค้นรู้จกั มาสมคัรสมาชิกวิสามญั ค่าบ ารุง 200 บาท/ปี หรือสมาชิกสามญัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ดงัน้ี  

สิทธิบิน สุดคุ้ม พิเศษเฉพาะ”สมาชิกหอการค้า”เท่าน้ัน  
- Vietjet aif.com โหลดกระเป๋า ฟรี 15 กิโลกรัม ทั้งของสมาชิกและผูติ้ดตามอีก 4 ท่าน  
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- Bangkok Airways ส่วนลด 10% โหลดกระเป๋าฟรี50กิโลกรัม 
- Nok air โหลดน ้ าหนกักระเป๋า ฟรี10กิโลกรัม 
- Thai lion air ส่วนลด 10 % โหลดกระเป๋าฟรี 10 กิโลกกรัม 
- Air Asia โหลดกระเป๋าฟรี 40กิโลกรัม รับสิทธิจองตัว๋ราชการทั้งเสน้ทางในแต่ละประเทศ 
สิทธิส่งคุ้ม ทั่วไทย 
- Flash รับไปเลยส่วนลดค่าส่ง 15 % (เฉพราะ Flash shop เท่านั้น)  
- ไปรษณียไ์ทย ลดค่าส่ง ems 15%   (เฉพราะems เท่านั้น) 
สิทธิพิเศษ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
- Ldc ส่วนลด 15% ทนัตกรรมทัว่ไป (ขดุหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ) และสินคา้ในร้าน ส่วนลด10%   (จดัฟัน     
  รากฟันเทียม ใส่ฟัน )  
- Officr Mate  ลดทนัที 5% ไม่มีขั้นต ่า เม่ือซ้ือสินคา้ 
- ส่วนลดสูงสุด 10 % จากไทวสัดุ , บีเอ็มบี โฮม , โก วา้ว 
- Auto1 ส่วนลด 3 %   *เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษทัก าหนด  
แต้มx2 คะแนนพิเศษ 2 เท่า เม่ือ  
- ใชจ่้ายที่ 7- eleven ทุกสาขา 
APEC CARD บตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจ เอเปค ใชคู้่กบัหนงัสือเดินทาง ไปตอ้งขอวซ่ีา ประหยดัเวลา  

ประหยดัค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการเขา้เมือง 19 เขตเศรษฐกิจ  ส่วนลดสินคา้และบริการต่าง ทัว่ประเทศ   ร้านอาหาร  
โรงแรม/ที่พกั ของฝาก บริการ แอปพลิเคชัน่ TCC Connect  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม   
(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม)  

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้ าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ที่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พมิพร์ายงานการประชุม 
 


